

อาหารที่มุสลิมทานไม่ได้

อาหารที่มุสลิมทานไม่ได้มีหลายอย่าง เลือดสัตว์นี้ห้ามเด็ดขาด สัตว์ใดที่ตายเองนี้ มุสลิมก็ทานไม่ได้ เป็นอาหารที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ทรงไม่อนุมัติให้มุสลิมบริโภค และในความเป็นจริง ศาสนิกอื่นก็ไม่ควรบริโภคด้วย เพราะไม่รู้ว่าสัตว์นั้นตายจากอะไร ท่านศาสดามุฮัมมัด (คือลอลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัม) ถึงอายุ ๕๐ (ถึงแก่กรรม) จากโลกนี้ไปนานกว่า ๑,๔๐๐ กว่าปีมาแล้ว เดียวนี้ก็เริ่มมีโรคภัยอะไรใหม่ๆ ที่เกิดจากสัตว์ เช่น ไข้หวัดนก โรควัวบ้า ฯลฯ สิ่งที่ทรงอนุมัติ ทรงไม่อนุมัติในเรื่องอาหารการกินของทางศาสนาอิสลามนี้ ภายหลังพิสูจน์แล้วว่า ถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ทั้งหมด

อาหารที่มุสลิมทานไม่ได้อีกก็เช่น สัตว์ที่ตายในอาการต่างๆ อาจจะมีเลือดคั่งหน้าผาตาย ขวิดกันตาย ถูกรถชนตาย ถูกตีตาย อะไรพวกนี้นี้ ทานไม่ได้ทั้งนั้น ยกเว้น หากมุสลิมเชือดก่อนที่มันจะสิ้นชีวิต อันนี้ยกเว้น ทรงอนุมัติให้บริโภคได้

อาหารที่มุสลิมทานไม่ได้มี เลือดสัตว์ สัตว์ที่ตายเอง สัตว์ที่ตายในอาการต่างๆ เช่น พัดตกลงมาตาย ขวิดกัน ถูกรถชน ถูกสัตว์ป่าจับมากิน ฯลฯ นอกจากนั้น ยังมีสัตว์ที่ใช้ในการบูชา เช่น ไหว้ ฯลฯ

มุสลิมเชื่อว่า พระเจ้าอัลลอฮ์ (ซุบฮาฯ) ทรงประทานพืชและสัตว์มาให้มนุษย์ใช้บริโภค แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงห้ามมิให้มนุษย์ทำชั่วจนทำให้เกิดความเสียหายบนหน้าแผ่นดิน มนุษย์จะฆ่าสัตว์ด้วยความลึกคะนองไม่ได้ มุสลิมไม่ฆ่าสัตว์เพื่อการกีฬา การฆ่าสัตว์ของมุสลิมนั้น ต้องฆ่าเพื่อนำมาใช้บริโภคเท่านั้น ที่สำคัญก็คือ ต้องฆ่าสัตว์ด้วยอาการสำรวม และมีเมตตา

มุสลิมต้องฆ่าสัตว์ด้วยการกล่าวพระนามพระองค์อัลลอฮ์ (ซุบฮาฯ) ว่า “บิสมิลลาฮุ อัลลอฮุ อักบับ” ความหมายคือ “ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเกียรติเกร” มีดที่จะใช้เชือดสัตว์จะต้องคม และต้องเชือดอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้สัตว์ทรมาน

ชาวไทยพุทธจำนวนไม่น้อย เมื่อมีมุสลิมมาเยือนที่บ้าน ท่านมักจะหาอาหารที่ไม่มีหมูมาเลี้ยงแขก โดยเข้าใจว่า มุสลิมทานวัว ไก่ แพะ แกะ หรือเนื้อสัตว์ประเภทอื่นได้ ขอเรียนเพื่อให้เราอยู่ในสังคมไทยร่วมกันอย่างมีความเข้าใจ มุสลิมทานอาหารที่ท่านนำมาเลี้ยงไม่ได้หรือกักรับ ถ้าสัตว์ที่ท่านนำมาเลี้ยงนั้น ไม่ได้ถูกฆ่าโดยมุสลิม และไม่ได้ฆ่าด้วยการกล่าวพระนามของพระองค์อัลลอฮ์ (ซุบฮาฯ)

ที่จริง ยังมีสัตว์ที่ถูกฆ่าจากมนุษย์อีก ๒ พวก ที่มุสลิมทานได้ คือสัตว์ที่ถูกเชือดโดยชาวคัมภีร์ อย่างพวกยะฮูดี หรือยิว และนัสรอดี หรือชาวคริสต์ ถ้าผู้คนที่ทั้งสองพวกนั้น เชือดสัตว์ในนามพระเจ้า

ในโลกตะวันตกนะครับ แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ แต่ปัจจุบันทุกวันนี้ คนตะวันตกส่วนใหญ่ฆ่าสัตว์โดยใช้เครื่องจักรแทนการเชือด แถมไม่ได้ฆ่าด้วยการกล่าวพระนามพระเจ้า อาหารพวกนั้น มุสลิมก็ทานไม่ได้

มุสลิมในอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ หรือในประเทศตะวันตกอื่น จึงไม่ซื้อเนื้อสัตว์ตามห้างที่ไม่มีการประกันว่าฆ่าโดยมีกล่าวพระนามของพระเจ้า

อาหารที่มุสลิมทานไม่ได้ยังมีอีกครับ พวกสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ร้ายที่ใช้เขี้ยวเล็บ นกที่มีอุ้งเล็บ พวกเหยี่ยว พวกอีกา อะไรพวกนี้ มุสลิมทานไม่ได้

ส่วนหมู ผู้อ่านท่านทราบคืออยู่แล้ว ว่ามุสลิมทานไม่ได้ ถ้าผู้อ่านท่านเข้าไปดูใน Leu 11:7, Mathew 8:30-33, Mark 5:11-13 ก็จะพบว่า แม้แต่ชาวยิว หรือชาวคริสต์เองนี่ ก็ทานหมูไม่ได้เหมือนกัน ผมก็แปลกใจว่า ทุกวันนี้ ทำไมจึงทานกัน

ที่มุสลิมทานไม่ได้เลยก็คือ ของมีนมเนาทุกชนิด ของมีนมเนานี้ อิสลามห้ามเด็ดขาด โดยไม่มีข้อยกเว้น

อิสลามเป็นศาสนาที่ป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของทารกตั้งแต่ก่อนที่จะปฏิสนธิซะอีก ถ้าท่านดื่มของมีนมเนา แอลกอฮอล์ก็จะเข้าไปอยู่ในกระแสเลือด เลือดถูกสูบฉีดไปทั่วร่างกาย เลือดถูกนำไปกลั่นเป็นอสุจิที่จะนำไปสู่การเกิดทารก และน้ำนมที่จะใช้เลี้ยงทารก

มุสลิมไม่ดื่มเหล้า แต่ขายเหล้าได้ไหม? ท่านผู้รู้ตอบว่า ดื่มไม่ได้ ผลิตไม่ได้ จะขาย จะเสรีฟี่ เป็นผู้ให้บริการอะไรนี้ ไม่ได้ทั้งหมดนะครับ